

## รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566

1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ



จัดทำโดย : กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

## การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2566



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน

ในครั้งนี้ มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 5 เรื่อง ได้แก่ การย้าย รพสต. สู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ทั้ง 6 กระทรวง การวางแผนจัดงานประชุมวิชาการชาลัสซีเมียแห่งชาติ ขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมวิชาการ Birth Defects และการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 8

สำหรับเรื่องเพื่อทราบ มีการแจ้งถึงการจัดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ (ครู ก) ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ด้านส่งเสริมการเล่นให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดย กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ (Sod Smart: ตามทาคคนที่ไต่ในแบบของคุณ) โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และการขับเคลื่อน สพด.ต้นแบบด้านสุขภาพช่องปาก ภายใต้นโยบาย 4D โดย สำนักทันตสาธารณสุข

ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การประเมินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย สำนักโภชนาการ



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th

2. จ้างผลิตสื่อ "รูปแบบการเล่นด้วย 9 กิจกรรมทางกาย 9 การเล่นอิสระ ให้สอดคล้องกับเครื่องมือ DSPM เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก" อาทิเช่น โปสเตอร์ คู่มือ ฯลฯ

- จัดพิมพ์โปสเตอร์รูปแบบการเล่นด้วย 9 กิจกรรมทางกาย 9 การเล่นอิสระ สำหรับครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 3,000 แผ่น งบประมาณ 245,800.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และยังคงเหลืองบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ที่จะจ้างผลิตสื่อฯ ในเดือนมีนาคม 2566